

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดนิเทศการสอนเรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ผู้รายงาน นางสาวจันทวรรณ ทองคำ

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดนิเทศการสอนเรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ; เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยชุดนิเทศการสอนเรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เปรียบเทียบความรู้และความสามารถการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพของครูที่สอนวิชาแนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ก่อนและหลังได้รับการนิเทศ ศึกษาความพึงพอใจของครูที่สอนวิชาแนะแนวที่มีต่อชุดนิเทศการสอนเรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูที่สอนวิชาแนะแนวชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสองฝั่งยมสามัคคี อำเภอทองเอน จังหวัดสุโขทัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 12 โรงเรียน รวมทั้งหมดจำนวน 36 คน

การดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดนิเทศการสอนเรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการศึกษานิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ร่างรูปแบบการนิเทศ แบบประเมินรูปแบบการนิเทศ คู่มือการนิเทศ ชุดนิเทศการสอน แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถแนะแนวด้านอาชีพของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แบบทดสอบวัดความสามารถการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพของครูที่สอนวิชาแนะแนวชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดนิเทศการสอนเรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการพัฒนาชุดนิเทศการสอนเรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ผู้วิจัยดำเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดและศึกษาผลิตภัณฑ์ที่จะสร้าง วิเคราะห์เนื้อหา วางแผนดำเนินงาน ออกแบบ สร้างและตรวจสอบคุณภาพทดสอบคุณภาพขั้นต้นและปรับปรุง ทดสอบกลุ่มเล็กหาคุณภาพตามวัตถุประสงค์และปรับปรุง ทดสอบกลุ่มใหญ่หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้ชุดนิเทศการสอน มีองค์ประกอบดังนี้ คำนำ สารบัญ คำแนะนำการใช้สำหรับครู คำแนะนำการใช้สำหรับนักเรียน สารระสำคัญ สมรรถนะการแนะแนวด้านอาชีพ จุดประสงค์การเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สารการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนและหลังใช้ชุดนิเทศการสอน บทเรียนนำรู้ สนุกกับใบกิจกรรมหรรษา เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังใช้ชุดนิเทศการสอน เขฮากับกระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนว จริงจังกับการวัดและประเมินผล บรรณานุกรม จำนวน 5 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่อง ฉลาดเรียนรู้มุ่งสู่บุคลิกภาพที่สอดคล้องกับอาชีพ เล่มที่ 2 เรื่อง ฉลาดเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพที่เปลี่ยนไปในยุคไทยแลนด์ 4.0 เล่มที่ 3 เรื่อง ฉลาดเรียนรู้มุ่งสู่การอนุรักษ์อาชีพเอกลักษณ์ในชุมชน เล่มที่ 4 เรื่อง ฉลาดเรียนรู้มุ่งการตัดสินใจเลือกอาชีพที่ฉันควรจะเป็น และเล่มที่ 5 เรื่อง ฉลาดเรียนรู้มุ่งสู่การสร้างอาชีพที่สุจริต มีประสิทธิภาพ (E_1/E_2) เท่ากับ 85.45/85.43 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 พบว่า

2.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยชุดนิเทศการสอนเรื่อง การจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปีการศึกษา 2563

2.2 หลังจากได้รับการนิเทศการสอน ครูมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพสูงกว่าก่อนได้รับการนิเทศ มีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์อยู่ในระดับสูง

2.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่สอนวิชาแนะแนวที่มีต่อชุดนิเทศการสอนเรื่องการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 พบว่า ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{X} = 4.45)